



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ  
เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ

.....

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ โดยการสอบภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ และดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้สมัครเข้ารับเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการแต่งตั้งไว้ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ใช้ได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

๒. ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งที่เลือกสรรได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ

๓. การเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่ามีความสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ตั้งลำดับที่ที่จะแต่งตั้งหรือพิจารณาให้ออกจากการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทราบผลคะแนนการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนตนเองได้ โดยยื่นต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้

อนึ่ง สำหรับการแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จะดำเนินการเรียกเข้ารับการแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ และหากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการมีมติเห็นชอบการจัดจ้างแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จะมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบตามลำดับที่ผู้ผ่านการเลือกสรรต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เชาวลิตร์ บุญรอด

(นายเชาวลิตร์ บุญรอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	นายชาตินนท์ สุวรรณเทพ	

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	นายสุทัศน์ สนวนม่วง	